



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง ผลการพิจารณาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก  
เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง  
กรณีเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙


ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม  
๒๕๕๘ และแนวทางการพิจารณา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้เสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง  
และคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ได้พิจารณาคัดเลือก  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ  
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง กรณีเกษียณอายุราชการ  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๖๒ ราย และมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก  
เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง  
จำนวน ๑๕๘ ราย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดดังกล่าว ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย  
ประกาศนี้

อนึ่ง หากผู้ใดมีความประสงค์คัดค้านคุณสมบัติ และหรือผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
ให้ยื่นคำคัดค้านที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์  
<http://personnel.obec.go.th/personnel/> โดยลงชื่อผู้คัดค้านตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน  
นับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก  
และหากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายใดมีคำร้องคัดค้านและคำร้องคัดค้านฟังขึ้น  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

  
(นายสุเทพ จิตยวงษ์)  
รองเลขาธิการ รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน